



ที่ อว ๐๒๐๐.๑/ว๑๓๔๘๘

ถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการจัดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔ ที่ มพ. ๐๘๘-๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔ มาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้หรือเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ([www.ops.go.th](http://www.ops.go.th)) ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือเวียนหน่วยงาน



กองกลาง

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๒๕

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [saraban@mhesi.go.th](mailto:saraban@mhesi.go.th)



หนังสือคณะกรรมการจัดการประชุมระดับชาติ  
เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔ ที่ มพ. ๐๘๘-๐๖/๒๕๖๗



ที่ มพ. ๐๘๘-๐๖/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๔

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๔

๒. กำหนดการประชุมระดับชาติฯ

๓. QR code ช่องทางการลงทะเบียน: การเข้าร่วมประชุมแบบ onsite หรือ รับชมถ่ายทอดสด Online

๔. รายละเอียดการเข้าพักและการเดินทาง

กลุ่มอำนาจการ กองกลาง
เลขรับ 3049
วันที่ - ๒๖.๖.๒๕๖๗
เวลา 15.21 น.

ด้วยคณะกรรมการจัดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๔ จะจัดให้มีการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๔ ในประเด็น "Strong Community for Healthy Sexuality: ชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาพทางเพศ" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สุขภาพทางเพศ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือประเด็นสุขภาพทางเพศ ได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ และขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมระดับชาติดังกล่าวด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และเนื่องจากสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมมีจำนวนจำกัด ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกคัดเลือกจากลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับการแจ้งตอบรับทางอีเมล และจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและอาหารว่างในการเข้าร่วมการประชุมฯ (รหัสผู้เข้าร่วมประชุมประเภท D1) สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าอื่นๆ ที่จำเป็น ขอความอนุเคราะห์ให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านทาง Line Official Account ของการประชุมฯ ตามเอกสารแนบ และสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนถึงวันจัดประชุม ผ่านทาง QR code ตามเอกสารแนบ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประสานงานฝ่ายเลขาฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(อก.)

<input checked="" type="checkbox"/> กอก.	<input type="checkbox"/> กคอ.
<input type="checkbox"/> กกม.	<input type="checkbox"/> กยผ.
<input type="checkbox"/> กกต.	<input type="checkbox"/> กปว.
<input type="checkbox"/> กขค.	<input type="checkbox"/> กสค.
<input type="checkbox"/> กรข.	<input type="checkbox"/> กสป.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

๓๓/๒๕๖๗

เรียน

<input type="checkbox"/> พง.ช่วยอำนาจการ	<input checked="" type="checkbox"/> พง.สารบรรณ
<input type="checkbox"/> ทศ.รับเรื่องร้องทุกข์	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อดำเนินการ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นางสาว ธิยาธิยา  
(นางสาว ธิยาธิยา)  
ผอ.

ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการจัดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๔





## การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔

"Strong Community for Healthy Sexuality : ชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาวะทางเพศ"

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

### หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นรุนแรงในช่วงทศวรรษ ๒๕๕๐-๒๕๖๐ โดยอัตราการคลอดของวัยรุ่นไทย เคยพุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดยอยู่ที่ ๕๓.๔ ต่อประชากรหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน และเมื่อมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนภายใต้การนำของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้นสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี อยู่ที่ ๒๑.๐ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน

โดยปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เห็นชอบการปรับตัวชีวิตภายใต้แผนปฏิบัติการครึ่งแผนหลัง โดยลดค่าเป้าหมายอัตราการคลอดของวัยรุ่น อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี จากไม่เกิน ๒๕ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน เหลือไม่เกิน ๑๕ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๗๐ แต่ยังคงค่าเป้าหมายอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ที่ไม่เกิน ๐.๕ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป้าหมายใหม่นี้มีความท้าทายยิ่งและต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการในทุกภาคส่วนเพื่อมิให้ความพยายามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแผ่วหายไป

ในช่วงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารนโยบาย และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดประชุมระดับชาติภายใต้การกำกับของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยนำผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนบทเรียน นำเสนอตัวอย่างปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับนโยบายได้เห็นความสำคัญของงานนี้ร่วมกัน โดยการประชุมระดับชาติดังกล่าวได้จัดขึ้นแล้ว ๓ ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ ๑ การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๑ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒,๕๐๐ คน โดย สสส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาพ



เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า ๒๐ องค์กร การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นโยบาย  
และยุทธศาสตร์เรื่องการจัดตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่

**ครั้งที่ ๒ การประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๒ : “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาด  
รู้เรื่องเพศ”** จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑,๑๐๐ คน  
โดย สสส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ  
มนุษย์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กองทุนประชากรแห่ง  
สหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า ๒๐ องค์กร การประชุมดังกล่าวมี  
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น รูปแบบการดำเนินงานป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดต่างๆ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม  
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

**ครั้งที่ ๓ การประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากยุทธศาสตร์สู่  
การปฏิบัติที่ยั่งยืน** จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้ง  
วัฒนะ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑,๕๐๐ คน โดย สสส. ร่วมกับ ๕ กระทรวงหลักตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) มูลนิธิสร้างความเข้าใจ  
เรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) UNFPA ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ กระทรวงวัฒนธรรม  
กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนฯ สมาคมแพศวิศศึกษา เครือข่าย Choice สายด่วน ๑๖๖๓ และ UNICEF  
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อค้นพบทางวิชาการ ความคิดเห็นและประสบการณ์  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มุ่งเน้น  
การสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปเป็นแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในระดับ  
จังหวัด สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และนำไปสู่กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สสส. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด และมีการกำหนดให้การทำงานใน  
ประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เห็นว่ามีความจำเป็นใน  
การที่จะจัดให้มีการประชุมระดับชาติดังกล่าวเป็นครั้งที่ ๔ เพื่อกระตุ้นให้ยังมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งให้บรรลุ  
เป้าหมายเพื่อลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๗๐ ซึ่งในการจัดประชุมระดับชาติฯ





ครั้งที่ ๔ นี้ สสส. ได้เตรียมการสนับสนุนการจัดงาน โดยให้มีหน่วยจัดการคือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เป็นหน่วยรองรับการประสานงานของภาคส่วนต่างๆ โดย สสส. ได้มีการนำเสนอการจัดประชุมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อค้นพบทางวิชาการ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและสุขภาพทางเพศ
๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และงานสุขภาพทางเพศ
๓. เพื่อนำองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและข้อเสนอแนะจากการประชุม ประมวลสังเคราะห์ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### รูปแบบการประชุม

๑. การประชุมแบบ on-site ประกอบด้วย Panels, ห้องย่อย, เสวนาโต๊ะกลม ฯลฯ
๒. มีลานชุมชน, World Café, บูธนิทรรศการ, กิจกรรมสาธิตจากเยาวชน ฯลฯ

### กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายการเมืองและนโยบาย และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๒. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น
๓. เครือข่ายภาคประชาสังคมทำงานด้านเอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๔. เครือข่ายเยาวชนจากทั่วประเทศ



path2health foundation

สสส  
สำนักงานกองทุนสนับสนุน  
การวิจัยแห่งชาติ

๕. ผู้แทนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เป็นต้น

### วัน เวลา และสถานที่

ระยะเวลา ๓ วัน

วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศและประเด็นสุขภาพทางเพศอื่นๆ
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และงานสุขภาพทางเพศ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๗๐
๓. องค์ความรู้และข้อเสนอแนะจากการประชุม เมื่อนำมาประมวลสังเคราะห์แล้วสามารถนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป





### กำหนดการ

### ประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔

"Strong Community for Healthy Sexuality : ชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาวะทางเพศ"

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

\*\*\*\*\*

วัน เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
<b>วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๑๕ น.	ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึง และลงทะเบียนรับเอกสาร ป้ายชื่อ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น ๕
๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.	รับประทานอาหารเช้า
๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ชี้แจงการเข้าร่วมการประชุม รู้จักทักทาย บริเวณห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๖
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.	<b>พิธีเปิด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ การแสดงช่วงพิธีเปิด</li> <li>○ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน “การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรและ ภารกิจ การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ” โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</li> <li>○ กล่าวเปิด โดย ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</li> </ul>
๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	<b>ปาฐกถาพิเศษ</b> “การมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ : community participation and youth engagement for healthy sexuality” โดย Dr. Julitta Onabanjo, UNFPA Representative for Malaysia and Country Director for UNFPA Thailand
๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น.	รับประทานอาหารเช้า
๑๔.๔๕ น. - ๑๖.๓๐ น.	<b>Plenary ๑</b> : ความท้าทายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัน เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
<b>วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๑๕ น.	<b>Plenary ๒</b> : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโลกที่ผันผวน
๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.	รับประทานอาหารเช้า
๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	<b>ห้องย่อย ๑</b> : นโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพที่ไม่ลดทอนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดย เครือข่ายท้องไม่พร้อม <b>ห้องย่อย ๒</b> : เครื่องมือในการทำงานกับเยาวชนเรื่องเพศ โดย มูลนิธิแพชท์เฮลท์ และเครือข่ายเยาวชน <b>ห้องย่อย ๓</b> : อนุกรรมการจังหวัด เข้าใจ เข้าถึงปัญหา “ท้องในวัยรุ่น” ได้จริงหรือ โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ <b>ห้องย่อย ๔</b> : Teen Club และ Youth Friendly Health Services สอดผสานเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพวัยรุ่นยุคดิจิทัล โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ <b>ห้องย่อย ๕</b> : การขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา



วัน เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
<b>วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
	โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ห้องย่อย ๖ : เสริมพลังเยาวชน เข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.	ห้องย่อย ๑ : การสร้างสุขภาวะทางเพศของเยาวชนตามวิถีใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง ทุกช่วงวัย ควบคู่กับการสร้างสุขภาพใจที่แข็งแรง โดย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ห้องย่อย ๒ : กลไกการหนุนเสริมพลังเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ โดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ห้องย่อย ๓ : Let's Listen “อนามัยกับวัยทีน” โดย สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ ห้องย่อย ๔ : บทเรียนการจัดบริการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด และคู่มือการปฐมพยาบาลในกลุ่ม Chemsex โดย มูลนิธิริชชีไทย ห้องย่อย ๕ : ห้องวัยรุ่น : จาก Best Practices สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ห้องย่อย ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นแบบรอบด้านอย่างเป็นมิตร โดย เครือข่ายท้องไม่พร้อม ห้องย่อย ๗ : ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ? ... “จะช่วย หรือ ปล่ยมมือ” โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๑๕.๓๐ น. – ๑๕.๔๕ น.	รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ น. – ๑๗.๑๕ น.	ห้องย่อย ๑ : เติมเต็มสวัสดิการสำหรับเด็ก และแม่วัยรุ่น ในสถานการณ์วิกฤติประชากร โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ห้องย่อย ๒ : ครอบครัวหลากหลายเพศ : สถาบันพื้นฐานที่ต้องไม่ (ถูก) ลืม เรื่องสุขภาพทางเพศ โดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย ห้องย่อย ๓ : สุขภาวะทางเพศ กับการตีตราเลือกปฏิบัติ สู่การร่วมขับเคลื่อนกฎหมายจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล โดย มูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลาย และเครือข่ายประชาชนจัดการเลือกปฏิบัติ ห้องย่อย ๔ : เมื่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม แต่จำเป็นต้องท้องต่อ ?? โดย เครือข่ายท้องไม่พร้อม ห้องย่อย ๕ : HIV จากนี้ไปไม่ใช่วิโรคติดต่อ จะเป็นเพียงภาวะสุขภาพเรื้อรัง โดย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ห้องย่อย ๖ : วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัน เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
<b>วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๑๕ น.	Plenary ๓ : กลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผล ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ/ตำบล/ชุมชน Best Practice จากพื้นที่
๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๓๐ น.	รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.	ห้องย่อย ๑ : ความรอบรู้ด้านการจัดการรูปลักษณะให้สอดคล้องกับเพศภาวะของตนเอง โดย บริษัท วิจัยและพัฒนานโยบาย (พี.อาร์.ดี) จำกัด





วัน เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
<b>วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
	<p>ห้องย่อย ๒ : การพัฒนางานบริการสุขภาพทางเพศของประชาสังคมเข้าสู่ความยั่งยืน หน่วยร่วมบริการของสปสช. โดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์</p> <p>ห้องย่อย ๓ : นวัตกรรม SoSafe พื้นที่พึ่งพิง ของทุกเพศ ทุกวัย โดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)</p> <p>ห้องย่อย ๔ : การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ.) ในการ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้</p>
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.	<p><b>พิธีปิด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นำเสนอผล และข้อเสนอจากการประชุม โดย คณะทำงานฯ หรือผู้แทน</li> <li>○ สรุปการประชุม</li> <li>○ กล่าวปิด</li> <li>○ การแสดงช่วงพิธีปิด</li> </ul>

หมายเหตุ : ๑) World café และลานชุมชน เป็นพื้นที่กิจกรรมคู่ขนาน ณ บริเวณด้านหน้าห้องแกรนด์บอลรูมชั้น ๖

๒) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR code สำหรับการลงทะเบียน  
และติดตามข่าวสารการเข้าร่วมประชุมฯ



Line Official Account (Line OA)

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔



จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาคาเร็กซ์ในวัยรุ่น  
สสส. (P2H หน่วยเลข4)

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ  
"ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสุขภาวะทางเพศ"

ครั้งที่  
4

**STRONG COMMUNITY  
FOR HEALTHY  
SEXUALITY**

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
(เปิดลงทะเบียน 1 กค. 67)

รับชมถ่ายทอดสดทางออนไลน์  
(เปิดลงทะเบียน 31 กค. 67)





หน้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน  
รับชมการถ่ายทอดสดทาง Online  
การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔

การประชุมนระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4  
"ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสุขภาวะทางเพศ"  
**STRONG COMMUNITY  
FOR HEALTHY  
SEXUALITY**

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.นนทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
(เปิดลงทะเบียน 1 กค. 67)

LIVE  
รับชมถ่ายทอดสดทางออนไลน์  
(เปิดลงทะเบียน 31 กค. 67)

จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสสส. (P2H หน่วยเลขที่ 4)

การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔

"Strong Community for Healthy Sexuality: ชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาวะทางเพศ"

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

รายละเอียดที่พักและการเดินทาง สำหรับผู้เข้าร่วม รหัส D1-D5

๑. ที่พัก

- ๑.๑ การเบิกจ่ายในส่วนของคุณค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
- ๑.๒ หากท่านประสงค์ที่จะพักที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม ขอความกรุณาท่านติดต่อทางโรงแรมโดยตรงที่ โทร. ๐๒-๘๓๑-๘๘๘๘ หรือ เว็บไซต์ <https://grandrichmondhotel.com/>
- ๑.๓ ท่านสามารถลงทะเบียนในระบบฯได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๓ ก.ค. ๖๗

๒. การเดินทาง

- ๒.๑ การเบิกจ่ายในส่วนของคุณค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
- ๒.๒ ขอให้ท่านเดินทางมาถึงโรงแรมที่จัดประชุมในวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๗ ก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น.
- ๒.๓ ท่านสามารถลงทะเบียนในระบบฯได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๓ ก.ค. ๖๗

A1 = วิทยากรห้องหลักและห้องย่อย/ ผู้ดำเนินรายการ  
A2 = ภาคประชาสังคม (key population/กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย)  
A3 = เยาวชน+พี่เลี้ยง  
A4 = ทีมผู้จัดงาน (P2H, ทีมบันทึกการประชุม, ทีมสร้างบรรยากาศและพิธีเปิด-ปิด)  
A5 = คณะกรรมการจัดงาน (กรรมการอำนวยการ, อนุกรรมการด้านวิชาการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.)  
B = คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

C = องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) / ภาคประชาสังคม (คนทำงาน)  
D1 = ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานส่วนกลาง (กระทรวง, กรม, กอง)  
D2 = หน่วยงานระหว่างประเทศ  
D3 = สื่อมวลชน  
D4 = อื่นๆ  
D5 = เจ้าหน้าที่ สสส.